



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



นโยบาย

นโยบาย สร.

1. สร. เดินหน้าโครงการจัดของขวัญปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ลงพื้นที่ไปยัง รพ.นาเวียง จ.หนองบัวลำภู โดยกำชับการดำเนินงานแก่ผู้บริหารสร. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ใน 7 ประเด็น ดังนี้ 1.การดำเนินงานนโยบายมะเร็งครบวงจร และการสร้างทีม Cancer Warrior ให้เน้นในส่วนของการคัดกรอง และส่งเสริมให้ปชช. ปรับพฤติกรรมลดสุขภาพ 2.การดำเนินงานเรื่องการดูแล ในระยะท้าย และ ใช้สารสนเทศในการดูแลประชาชน 3.ประเด็นปฐมภูมิ : เน้นการแพทย์เฉพาะทางเชิงรุก พาหมอไปหาคนไข้ และมีนโยบายของขวัญปีใหม่ โดยจัดหน่วยแพทย์เฉพาะทาง ลงพื้นที่ให้บริการ และพบคนไข้ทั้งปี เนื่องในโรกาสดเฉลิมพระ เกียรติ 72 พรรษา 4.ค่าป่วยการ อสม. 2,000 บาท และสนับสนุนให้ อสม. ไปอบรมผ่านหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายชีวภิบาล 5.ขับเคลื่อน อสม.ไรเดอร์ เพื่อส่งยาให้ผู้ป่วย เป็นของขวัญปีใหม่ 6.เน้นขับเคลื่อน home ward และ ลดความแออัด ด้วย telemedicine 7.รพ. ทุกแห่งในสังกัด สป. ต้องส่งข้อมูลขึ้นระบบระบบสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (PHR) ของ สร. และควรพัฒนาระบบให้สะดวกทั้งแพทย์ และปชช.ผู้มารับบริการทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มี smart phone หรือไม่ได้ใช้ แอป.หมอฟพร้อม

2. นโยบายมะเร็งครบวงจร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thecoverage, hfocus, thailandplus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. และคณะผู้บริหาร สร. ร่วมเปิดมทรรรม สุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางมะเร็งครบวงจร ที่รพ.นาเวียง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็น 1 ใน 11 โรงพยาบาล ที่มูลนิธิเทพรัด เวชชานุกูลให้การสนับสนุน และเป็นรพ.อัจฉริยะต้นแบบ ระดับเพชร โดยมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี บริการทันตกรรมเฉพาะทาง ตรวจพัฒนาการเด็ก โรคผิวหนัง ภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์และ พาร์กินสัน พร้อมมอบรถเข็นจากสถาบันสิรินธรฯ ให้กับผู้พิการจำนวน 10 คัน พร้อมกล่าวว่า การยกระดับ รพ. สมเด็จพระ ยุพราช และรพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้เป็นรพ.อัจฉริยะต้นแบบ เป็น Quick Win 100 วัน ของ สร.ที่มุ่งสนอง พระราชดำริในการดูแลปชช. ให้ได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)


- นพ.เจดีย์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า นโยบายมะเร็งครบวงจรของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. โดยมิ การเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากยังมี อุปสรรคตรงที่เครื่องแมมโมแกรม มีไม่เพียงพอเพราะทั้งประเทศมีเพียงหลักร้อยเครื่องเท่านั้น จึงต้องมีการวางแผนให้ดีกว่า เมื่อมีข้อจำกัดอย่างนี้ เราจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขณะนี้กำลังให้ทีมวิชาการพิจารณาว่าควรจะให้ใครเข้ามา รับการตรวจคัดกรองก่อนเป็นลำดับแรก อยู่ระหว่างการหารือโดยจะพิจารณาจากกลุ่มเสี่ยงที่สุดเข้ามาก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อ พิจารณาแล้วเสร็จก็ต้องทยอยออกเป็นประกาศแจ้งสิทธิให้แต่ละกลุ่มรับทราบสิทธิประโยชน์ต่อไป

4. นโยบายแก้หนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษา รมว.สร. กล่าวถึง การแก้ปัญหาภาระหนี้สิน เป็นส่วนหนึ่งที่สร.ต้องการสร้าง ขวัญกำลังใจบุคลากรทุกคน แต่ยังมีนโยบายอื่นๆ ที่ต้องทำควบคู่กัน ซึ่งสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น คือ บุคลากร สร. สามารถ แก้ปัญหาภาระหนี้สินได้ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1.การแก้ปัญหาระยะยาว คือ การนำบุคลากรกระทรวงฯ ออกจาก ก.พ. และเปลี่ยนกรอบอัตรากำลัง กรอบอัตราเงินเดือนใหม่ คาดว่าประมาณปี 2567 -2568 และ2. แผนระยะสั้น คือ โครงการแก้ ภาระหนี้สิน ที่จะเข้ามาช่วยบุคลากร รวมถึงคลินิกศึกษาสุขภาพความมั่นคงทางการเงิน เพื่อจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัย ด้านการเงิน (Money Safety MOPH+) เบื้องต้นกำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน ทั้งนี้ บุคลากร สร.ที่สนใจสามารถ สอบถามทางหน่วยงานหรือ รพ.ในสังกัดของตน หรือ สอบถามยื่นเอกสารได้ที่ ออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ปัญหาการแก้หนี้ในระบบและนอกระบบ เริ่มจะลามเป็นไฟลามทุ่ง รมว.สธ. สั่งการให้มีการตั้งคลินิกรักษาสุขภาพความมั่นคงทางการเงินใน รพ.สังกัด สธ.ทั่วประเทศ เนื่องจากพบว่าบุคลากรของกระทรวง 40% เป็นหนี้เฉลี่ย 2 แสนบาท/คน เสียดอกเบี้ย 16% โยคะแน่นไปเต็มๆ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>กรม.สธ.จร ครั้งที่1/2566 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก., hfocus) - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รมว.คลัง เดินทางไปประชุมกรม.สธ.จร ครั้งที่ 1/2566 ที่ จ.หนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 2566 รวมถึงติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment : CBTx) ที่บ้านภูดินทอง หมู่ 13 ต.ภูดินจี่ อ.นาแก จ.หนองบัวลำภู และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดหนองบัวลำภูโมเดล ที่ รพ.สุวรรณคูหา การให้บริการรถฉุกเฉินพระราชทาน รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทาน รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ โดยนายกฯ ได้ทดลองใช้บริการรถโมบายคลาคล้ายเครือข่ายรพ.สวนปรุง พร้อมกล่าวว่า ทางพื้นที่กับ สธ.ทำงานกันอย่างดี สามารถดูแลบำบัดประชาชนที่ติดยาจนหาย และมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป</p>	
<p>ยกระดับงานวิจัย และพัฒนา อสม. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocus) - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุตรธานี รวมถึงเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน พร้อมกล่าวว่า กรมวิทย์ฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กับปชช.ในชุมชน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบและป้องกันปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนช่วยขับเคลื่อนการคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง และสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพเกิดนวัตกรรมใหม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภค และงานป้องกันโรค ให้กับปชช.ในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง</p>	
<p>โควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก) - กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566 1.ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 536 คน : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 76 คน/วัน 2.ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 3 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน</p>	
<p>สธ. ห่วงเด็กป่วยไอกรน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไอกรน พบในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 พบว่ามีผู้ป่วยที่สงสัย เข้าข่ายติดเชื้อโรคไอกรน รวม 183 ราย การติดเชื้อพบสูงที่ปัตตานีและนราธิวาส มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ ประวัติการได้รับวัคซีนไอกรนในกลุ่มผู้ติดเชื้อ 183 ราย พบร้อยละ 66 ไม่ได้รับวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียว คิดเป็น 2 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด - นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สปสช.ได้จัดให้ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบให้หญิงตั้งครรภ์ ล่าสุดเพิ่มวัคซีนไอกรนเข้าไป พร้อมเร่งรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์เข้ามารับวัคซีนทั้ง 3 ตัว ที่เรียกว่าวัคซีน Tdap สปสช. ได้อนุมัติงบประมาณจัดซื้อวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ 110,000 โดส รวมเป็นเงิน กว่า 41 ล้านบาท เพื่อเพิ่มในชุดสิทธิประโยชน์การฉีดวัคซีนให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่เคยรับวัคซีนบาดทะยักและคอตีบมาแล้วด้วย</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, antifakenewscenter) - สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้ให้ข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องเป็นตะคริวบ่อยจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ดำเนินการตรวจสอบพบเป็นข้อมูลเท็จ ตะคริวเป็นโรคของกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทส่วนปลาย ไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดโดยเฉพาะและไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองที่จะเป็นเหตุให้กลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ดังนั้นจึงไม่ได้สัมพันธ์หรือเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองแต่อย่างใด</p>	
<p>เพิ่มสิทธิการผ่าตัดแปลงเพศในกลุ่ม LGBTQ+ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ) - นพ.เจด็จ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การเพิ่มสิทธิประโยชน์ผ่าตัดแปลงเพศในกลุ่ม LGBTQ+ มีอยู่ในสิทธิประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2561 และปีที่แล้วมีการออกประกาศเรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขระบุข้อข้าง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ชัดเจนว่าการกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไม่ครอบคลุมหรือเบิกไม่ได้ ดังนั้นหากเป็นกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนสามารถทำและใช้สิทธิได้ แต่ที่ผ่านมาพบว่า รพ.มีแต่การเบิกเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศกรณีเพศกำกวมแต่กำเนิด เรื่องการแปลงเพศของกลุ่ม LGBTQ+ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิทธิประโยชน์แต่ที่ผ่านมามีการพูดคุยเป็นทางการว่าใช้สิทธิประโยชน์ได้หรือไม่ จึงมีการนัดภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องหารือตั้งแต่เรื่องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูครบทุกกระบวนการคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 1-2 เดือน</p>	
<p>การพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัด อว. กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ร่วมกับ สธ. และ มท. เพื่อพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการรักษารวดเร็วมีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยลดการเสียชีวิต ลดภาวะทุพพลภาพ รวมถึงได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน</p>	